



# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๒.๒/ ๓๓๔๖



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๔๔๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสรุปการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็น

ของร่างกฎกระทรวงฯ ตามผลการรับฟังความคิดเห็น

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. .... ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยแล้ว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาในครั้งนี้ ยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยังขาดข้อมูลในส่วนของการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎกระทรวงตามผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผล จึงเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำและส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย ๒. วันที่ใช้บังคับร่างกฎกระทรวงที่กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นการกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ไว้ค่อนข้างนาน อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นไปเพื่อให้หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมมีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและแรงงานนอกระบบ จึงเห็นควรให้พิจารณาทบทวนการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามความจำเป็น และ ๓. เนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามร่างกฎกระทรวงนี้จึงควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือลักลั่นในการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมที่อาจต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ จึงสมควรรับฟังข้อคิดเห็นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข...

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ประเด็นที่ ๑ การนำผลสรุปการรับฟังความเห็นของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มาปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลขอเรียนว่า ในขั้นตอนการจัดทำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ กรมควบคุมโรคได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค (<http://laws2.ddc.moph.go.th/index.php>) และผ่านระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (<https://law.go.th>) ต่อมา กรมควบคุมโรคได้มีการรวบรวมและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อมูลสรุปในส่วนของการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ประเด็นที่ ๒ การทบทวนวันใช้บังคับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ขอเรียนว่า เนื่องจากหน่วยบริการที่จะให้บริการอาชีพเวชกรรมจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริการอาชีพเวชกรรมเป็นไปตามมาตรฐานที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการอาชีพเวชกรรมซึ่งกำหนดในร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกอบกับได้มีการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนและมีมติเห็นชอบให้วันที่มีผลใช้บังคับตามเดิม คือ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๓. ประเด็นที่ ๓ การรับฟังข้อคิดเห็นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเรียนว่า ในขั้นตอนการจัดทำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอนุกรรมการ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยมีผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง อีกทั้งในส่วนของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม มีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้ได้รับมอบหมาย

จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมการประชุม ประกอบกับในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้มีหนังสือถึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงเพื่อขอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์กรมควบคุมโรคด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อยู่ในกระบวนการจัดทำและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาโดยตลอด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๓๑๘ (นางสาวพรรณศิริภรณ์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๓๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalaffairs@ddc.mail.go.th